



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๕๓๒

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอสมินิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑-๕

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง การเร่งรัดการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้แก่ประชาชน และการติดตามสถานการณ์
พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในสถานกักกันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบางเขน

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-๑๙ ในประเทศไทย ประจำวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๔ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๔๐๑ คน เป็นการติดเชื้อในประเทศ ๓๘๓ คน แบ่งเป็นจากการตรวจพบระบบเฝ้าระวังและบริการ ๔๖ คน ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ๒๙ คน ขอนแก่น ๑ คน นครปฐม ๙ คน ปทุมธานี ๑ คน สมุทรสาคร ๕ คน นนทบุรี ๑ คน และจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓๓๗ คน ประกอบด้วย จ.นครปฐม ๒ คน สมุทรสาคร ๑๒ คน กรุงเทพฯ ๕ คน และกรุงเทพฯ (สถานกักกันตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) บางเขน) ๓๑๘ คน อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ ๑๘ ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม ๒๘,๒๗๗ คน รักษาหายแล้ว ๒๖,๗๖๖ คน ยังรักษาอยู่ ๑,๔๑๑ คน เสียชีวิตเพิ่ม ๑ คน เป็นผู้ป่วยชายไทย อายุ ๗๕ ปี มีโรคประจำตัวลิ้นหัวใจรั่ว ความดันโลหิตสูง อัลไซเมอร์ อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ยอดผู้เสียชีวิตสะสมรวม ๙๒ คน

๑.๒ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม กล่าวกรณีที่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้แก่ประชาชน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเรื่องการให้วัคซีนในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่ามีแนวโน้มอย่างไร นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เมื่อได้รับวัคซีนมาจากต่างประเทศแล้ว หรือในอนาคตเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับวัคซีนที่กระจายจากส่วนกลางแล้ว โดยขอให้พิจารณาเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชนด้วย

๑.๓ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวหลังเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ของบริษัท ซิโนแวคฯ เข็มที่ ๒ พร้อมสังเกตอาการเป็นเวลา ๓๐ นาทีว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็มจะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีน ซึ่งมีทั้งรูปแบบกระดาษและรูปแบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งคิวอาร์โค้ดที่ได้รับสามารถสแกนและทราบข้อมูลการรับวัคซีนได้ ซึ่งคล้ายกับวัคซีนพาสปอร์ตที่พกติดตัวไปด้วยได้

- ตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค.เป็นต้นไป วัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ จะกระจายสู่ประชาชนในประเทศไทยมากขึ้น ยืนยันรัฐบาลจะฉีดวัคซีนให้ประชาชนฟรีทุกคน จึงขอเชิญชวนมารับวัคซีนและขอให้ความมั่นใจว่าวัคซีนมีความปลอดภัย ส่วนวัคซีนของบริษัท ซิโนแวคฯ ๘ แสนโดส ที่เพิ่งได้รับมา จะจัดส่งไปยัง จ.ภูเก็ต และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มากเป็นพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกาเปิดธุรกิจและการท่องเที่ยว ส่วนการเปิดประเทศจะเกิดขึ้นเมื่อประชาชนได้รับวัคซีนระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น

- หลังจากเดือน มิ.ย.เป็นต้นไป วัคซีนจากบริษัท แอสตราเซนเนกาฯ จะเริ่มฉีดเฉลี่ย ๑๐ ล้านโดส/เดือน ซึ่ง ๑ ชุด จะฉีดได้ประมาณ ๑๒ คน และเมื่อเปิดขวดแล้วจะต้องฉีดภายใน ๖ ชั่วโมง ส่วนการฉีดวัคซีนในพื้นที่ กรุงเทพฯ ที่ยังล่าช้า ได้หารือกับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.แล้ว โดยกรมการแพทย์และกรมควบคุมโรค สธ.จะเข้าไปช่วยเร่งฉีดให้ต่อไป และหลังจากเดือน มิ.ย.จะเร่งรัดการผลิตวัคซีนโควิด-๑๙ โดยต้องครบ ๑๐๐% ตามแผนภายในปีนี้

- กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในสถานกักกัน ตม. บางเขน ย้ำว่าไม่ใช่คลัสเตอร์ใหม่ แต่เป็นการตรวจพบผู้ติดเชื้อในสถานที่กักตัวและอยู่ภายใต้การควบคุม ส่วนผู้ที่ติดเชื้อได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาดูแล ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน สุขภาพแข็งแรง เมื่อติดเชื้อจึงไม่แสดงอาการ บางคนอาจไม่ต้องให้ยา เมื่อครบ ๑๐ วัน จะมีภูมิคุ้มกันขึ้นและไม่แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

๑.๔ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า จากรายงานของสถานกักกันตำรวจ ตม.บางเขน พบมีการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ในผู้ต้องกักและเจ้าหน้าที่แล้ว ๑,๖๑๕ คน พบการติดเชื้อรวม ๓๕๓ คน แบ่งเป็นชาย ๓๗๐ คน และหญิง ๒๓ คน โดยมีตำรวจ ๑ นาย ติดเชื้อและไม่มีอาการ ทั้งหมดเข้าสู่การรักษาตามระบบแล้ว สำหรับการควบคุมโรคจะใช้แผนควบคุมเฉพาะ โดยเน้นจำกัดการเคลื่อนย้ายและกักผู้ติดเชื้อไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่นหรือพื้นที่อื่น ๆ จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการแพร่เชื้อ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นสถานที่กักตัวผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอยู่แล้ว

- กรมควบคุมโรค สธ. ร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจ และ กทม. จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามที่สโมสรตำรวจ ประมาณ ๓๐๐ เตียง มีเจ้าหน้าที่ตำรวจผลัดเวรดูละ ๑๔ วัน และเมื่อครบกำหนดแล้วจะให้กักตัวในที่พักอีก ๑๔ วัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน รวมถึงได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลผู้ต้องกักด้วย การดำเนินงานควบคุมโรคคาดใช้เวลาประมาณ ๔-๖ สัปดาห์ก็จะปลอดภัย โดยจะมีการตรวจภูมิคุ้มกันและตรวจหาเชื้อเป็นระยะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันแล้ว หรือไม่มีการติดเชื้อจะให้ออกจากสถานกักกันและผลักดันกลับประเทศต่อไป

๑.๕ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวถึงการกระจายวัคซีนของบริษัท ซิโนแวคฯ ลอตที่ ๒ ที่ได้รับเข้ามาใหม่ ๘ แสนโดสว่า หากการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ. และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วน จะพร้อมฉีดให้ประชาชนได้หลังวันที่ ๒๘ มี.ค. โดยมีแผนการกระจายวัคซีนแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ โดส จะฉีดในพื้นที่ระบาด เช่น กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และจังหวัดรอบ ๆ รวมถึง อ.แม่สอด จ.ตาก กลุ่มที่ ๒ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ โดส เพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชายแดน เช่น พัทลุง จ.ชลบุรี จ.ภูเก็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และกลุ่มที่ ๓ ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ โดส ฉีดกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ เช่น ตำรวจ ตม. อสม. รวมถึงกลุ่มเสี่ยงที่มีความจำเป็นอื่น เช่น นักกีฬา ในนามตัวแทนประเทศที่จะไปแข่งในระดับนานาชาติ

๑.๖ บริษัท แอสตราเซเนกา (ประเทศไทย) จำกัด ออกแถลงการณ์ยืนยันประสิทธิภาพของวัคซีนและผลการวิจัยทางคลินิกในระยะที่ ๓ ในสหรัฐอเมริกาของวัคซีนโควิด-๑๙ ของบริษัท แอสตราเซเนกา หรือ AZD๑๒๒๒ พบวัคซีนมีประสิทธิภาพ ๗๙% ในการป้องกันเชื้อโควิด-๑๙ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมีประสิทธิภาพ ๑๐๐% ในการป้องกันการเกิดโรครุนแรงและการป่วยในระดับที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการวิจัยถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนในอาสาสมัคร ๓๒,๔๔๙ ราย พบผู้ติดเชื้อแบบแสดงอาการของโควิด-๑๙ จำนวน ๑๔๑ ราย โดยเป็นการทดสอบแบบสุ่มในอัตราส่วน ๒:๑ ระหว่างการให้วัคซีนกับยาหลอก พบประสิทธิภาพของวัคซีนมีความเสถียรในทุกกลุ่มเชื้อชาติและอายุ และมีข้อสังเกตในอาสาสมัครอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป ประสิทธิภาพของวัคซีนอยู่ที่ ๘๐%

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังรับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เข็มที่ ๒ ว่า แม้จะได้รับวัคซีนโควิด-๑๙ แล้ว แต่ยังคงจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด เนื่องจากวัคซีนอาจไม่ป้องกันการติดเชื้อ แต่ป้องกันการป่วยหนัก และลดอัตราการเสียชีวิตในกรณีติดเชื้อ

๒.๒ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ในประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ไปแล้วกว่า ๘๐,๐๐๐ โดส มีผู้รับวัคซีนครบ ๒ เข็ม ประมาณ ๓๐๐ คน ยังไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรงส่วนที่มีรายงานข่าวการฉีดวัคซีนของบริษัท ซิโนแวคฯ ที่ฮ่องกงแล้วมีผู้เสียชีวิตนั้น จากการตรวจสอบวัคซีนของทุกยี่ห้อเมื่อมีรายงานข่าวผลข้างเคียงที่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต เมื่อสอบสวนสาเหตุพบส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับ

วัคซีน จึงขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวล ขณะที่ปัจจุบันทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ แล้วประมาณ ๑๐๐ ล้านโดส พบมีผู้เสียชีวิตไม่ถึง ๑๐๐ คน และส่วนใหญ่เมื่อสอบสวนสาเหตุก็สรุปว่าไม่เกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนโควิด-๑๙

๒.๓ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวยืนยันว่า โรงพยาบาลสนามที่สโมสร ตำรวจจัดตั้งขึ้นห่างไกลจากชุมชน มีระบบระบายอากาศ และมาตรการป้องกันผู้ปฏิบัติงานทั้งแพทย์และตำรวจ เป็นอย่างดี จึงขอให้ประชาชนมั่นใจจะไม่มีการแพร่เชื้อออกนอกพื้นที่ ส่วนผู้ต้องกักตักเชื้อทั้ง ๓๙๓ คน เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ หรือแสดงอาการน้อย และยืนยันไม่มีผู้ต้องกัก หรือตำรวจเสียชีวิต

๓. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.today.line.me เห็นว่า แม้ขณะนี้ประเทศไทยจะมีวัคซีนโควิด-๑๙ และประชาชนบางส่วนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว แต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยังไม่ยุติ โดยเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ ทุกคนจึงไม่ควรประมาทและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านและต้องสวมอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่นจากการแพร่กระจายเชื้อโควิด-๑๙

๔. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๔.๑ สำนักงานแพทย์ สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการและให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือของประชาชนในการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรค

๔.๒ สำนักงานอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เพื่อเน้นย้ำและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขลักษณะส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีเป็นประจำทุกวันและทุกช่วงเวลาเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ หมั่นล้างมือ และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

๕. ที่มาของข้อมูล

๕.๑ หนังสือพิมพ์ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ

๕.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.banmuang.co.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.maticchon.co.th, www.naewna.com, www.thainews.prd.go.th, www.mgronline.com, www.mcot.net, www.thansettakij.com, www.newtv.co.th, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv, www.tnnthailand.com, www.js๑๐๐.com, www.innnews.co.th, www.pptvhd๓๖.com, www.youtube.com, www.today.line.me